

# บ้านเมือง

Ban Muang  
Circulation: 600,000  
Ad Rate: 750

Section: กีฬา/ภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 7 สิงหาคม 2557

ปีที่: 13

ฉบับที่: 3905

Col.Inch: 45.05 Ad Value: 33,787.50

หน้า: 14(บนขวา)

PRValue (x3): 101,362.50

ศิลป์: ขาว-ดำ

คอลัมน์: แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ

## แวดวง ทรัพยากรธรรมชาติ

เกาะติดความเคลื่อนไหวแวดวงเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วไทย...สพ.บ้านเมือง ประจำวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2557... ● ชาวแรก...นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือในการบันทึกข้อตกลงทางการค้า “การกระจายรายได้สดซ้อ ออกนอกแหล่งผลิตโดยขบวนการสหกรณ์” โดยผลักดันให้สหกรณ์ผู้ผลิต 6 จังหวัดภาคเหนือ เชื่อมโยงกับสหกรณ์ผู้ซื้อ

ทั่วประเทศ ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์และห้างสรรพสินค้า เพื่อแก้ไขปัญหา ล้นตลาดและราคาตกต่ำในฤดูกาลผลิต 2557 เบื้องต้นจะกระจายผลผลิต จำนวน 508 ตัน ขณะที่ทางเอสโก้ โลตัสได้ลงนามซื้อขายลำไยกับสหกรณ์ การเกษตรประจวบฯ จำกัด จังหวัดลำพูน จำนวน 500 ตันต่อลำไย ซึ่งคาดว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาเรื่องราคาลำไยตกต่ำและสามารถระบายผลผลิตออกสู่ ตลาดได้ทันทั่วทั้ง โดย ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ร่วมแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนในครั้งนี้... ● เรื่องดีๆ...สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในโครงการ “ศาสนาค้าพยุ่ง” ณ วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 31 กรกฎาคม 2557 โดย นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้ถวายกำไลพยุ่งจำนวน 200 ตันให้กับ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เพื่อประธานแก่ นายอชฌา สุวรรณปากแพรง รองประธานมูลนิธิครอบครัว ชาว 3 ผู้แทนเครือข่ายลือฮาสา ผู้แทนกองทัพบก และหน่วยงานที่เข้าร่วม โครงการ เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ต่างๆ หลังจากนั้น สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ร่วมกันปลูกต้นพยุ่งภายในบริเวณวัดปากน้ำ ภาษีเจริญด้วย... ● นายดำรงค์ จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า นอกจากกรมวิชาการเกษตรได้มอบหมายให้สารวัตรเกษตร และเครือข่าย สารวัตรเกษตรกว่า 200 คน ติดตามเฝ้าระวังแหล่งผลิตและสถานที่จำหน่ายปุ๋ย วัดอุณหภูมิรายทางการเกษตร และเมล็ดพันธุ์พืชอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรได้รับปัจจัยการผลิตด้านพืชที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แล้ว ขณะนี้กรมวิชาการเกษตรได้เปิดศูนย์รับแจ้งเบาะแสและข้อสงสัยเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตที่ไม่ได้คุณภาพทั้งปุ๋ย สารเคมีทางการเกษตร และพันธุ์พืช พร้อมรับร้องเรียน ปัญหาการเกษตรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวม 129 ศูนย์ โดยให้สำนัก ความคุมพืชและวัสดุการเกษตรเป็นศูนย์อำนวยความสะดวกแม่ข่ายหลัก... ● น้ำบาดาล-กปภ. MOU ร่วมศึกษาและออกแบบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล ขนาดใหญ่ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (Riverbank Filtration) ภูทางการบริหารจัดการน้ำบาดาลควบคู่กับน้ำผิวดิน สอดรับกับแผนบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำของประเทศ อย่างเป็นระบบ และเตรียมพร้อมรองรับความต้องการน้ำ

ของประชาชนในอนาคต... ● กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดงานยกย่องเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ในวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) สืบเนื่องจากวันที่ 31 กรกฎาคมของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าไม้ ที่เป็นกำลังสำคัญในการดูแล คุ่มครอง ปกป้อง ทรัพยากรป่าไม้ของโลก ดังนั้น เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้พิทักษ์ป่าให้ ประชาชนชาวไทยได้ตระหนัก และมีส่วนร่วมในการแสดงความชื่นชมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ให้มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลทรัพยากรป่าไม้ ตามความรับผิดชอบของตนเองต่อไป กรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงกำหนดให้มีการจัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557... ● นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า ไทยเป็นผู้นำด้านการผลิตและส่งออกสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ อันดับต้นๆ ของโลก โดยปี 2556 ที่ผ่านมา มีปริมาณการส่งออกกว่า 1.74 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า ประมาณ 227,730 ล้านบาท ในจำนวนนั้นเป็น ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั้งสัตว์น้ำชายฝั่งและสัตว์น้ำจืดรวม 1.2 ล้านบาท มีตลาดส่งออกหลัก คือ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และกลุ่มอาเซียน ปัจจุบันประเทศคู่แข่งสำคัญของไทยได้มีการ พัฒนาเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและขยายตลาดส่งออกเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันประเทศผู้นำเข้ายังได้มีการกำหนดมาตรการด้านสุขอนามัย รวมถึงมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย ซึ่งเป็น ปัญหาและอุปสรรคสำคัญต่อการค้าสัตว์น้ำของไทย... ● ยังเจ็บหาย เหมือน พายเรือในอ่าง ผายโลกร้อนภาคเหนือและอีสานของกรมอุทยานฯ งบประมาณ 700 ล้าน เมื่อ ก.พ.51 มีนักการเมืองระดับหัวหน้าพรรค อักษรย่อ ส. ร่วมกับข้าราชการกรมอุทยานฯ หลายท่านวางแผน งบประมาณ ของแผ่นดิน ซึ่งปัจจุบันนี้บางท่านเป็นใหญ่เป็นโตระดับ ผอ.สำนัก บางท่าน ก็เป็นระดับสูงของกรม ล่าสุด ป.ป.ช. รวบรวมหลักฐาน เผยข้อมูลความผิด แฉว่า...กว่า 11 อรหันต์ นักวิ่งร้อยเมตร ป่าไม้แพร่ รุน 24 ถ้ามีความผิดจริง คงติดคุกหัวโต... ● เมื่อวันก่อนแหล่งข่าวกล่าวว่ามีผู้ยิ่งใหญ่ระดับของ กรมอุทยานฯ วิ่งเต้นเข้าหาสายทหารระดับบิ๊ก อุตสาหกรรมลงทุนร่วมเดินทางไป ยังต่างประเทศ เพื่อเคลียร์ปัญหา คาดว่าไม่ต่ำกว่า 20-30 โล...ช่วย... ● วิมล ฤชา ป่าไม้แพร่ รุน 32 เจ้าหน้าที่งานด้านป่าไม้ช่วยภูมิ คนดีมีฝีมือ บริการทุกท่านที่ติดต่อราชการด้วยรอยยิ้ม ผักให้ท่านแจจจจ ผอ.สำนักด้าน ป่าไม้กรมป่าไม้ ช่วยส่งเสริมด้วยครับท่าน... ● ปิดท้ายข่าว...หนุ่มใหญ่ไฟแรง เจษฎา เงินทอง ป่าไม้แพร่ รุน 32 ผอ.สำนักด้านป่าไม้ เข้ม สั่งการไปยัง ด่านต่างๆ ทั่วประเทศ ให้เข้มงวดควบคุมขนรถบรรทุกไม้ที่ผ่านด่าน ส่วนมาก มักจะมีปัญหาเรื่องลักลอบขนไม้เถื่อน ด่านไหนถ้ามีปัญหาจะดำเนินการด้าน วินัยอย่างเด็ดขาด...ขอปรับมือดังๆ ให้ครับท่าน... ● แล้วพบกันใหม่ พุธที่ 7 สิงหาคมนี้ครับ...กระพุ่ม...

ประเสริฐ ตระสาน  
Prasert\_tarasan@yahoo.com